
รายงานการประชุมฝา่ยวิจัยและนวัตกรรม 

ครั้งที่ 11/2567 

วันพฤหสับดี ที่  1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชมุ ดิถี จึงเจริญ 

ผู้มาประชุม: 1. อ.นราวุฒิ ภาคาพรต (หัวหน้าฝ่าย) 

  2. อ.รุจภพ สทุธิวิเศษศักด์ิ 

  3. คุณวงศ์สถติย์ จินดาศรี  

  4. คุณจุฬาลักษณ์ ทองเอม 

  5. คุณนิศานาถ ลัคนาชาติพันธ์ 

  6. คุณพิชามญช์ุ หรั่งกรุ่น 

  7. คุณภัทรวดี ภูภักดี (แทนคณุกิตต์ิชญาห์) 

ผู้ไม่มาประชุม: 1. อ.สรชัย ศรสีุมะ (ที่ปรึกษา)    ติดภารกิจคณะฯ 

  2. คุณกิตต์ิชญาห์ พงศ์วัฒนพาคิน   ลากิจ 

  3. คุณน้ำผึ้ง ทองทา  

เริ่มประชุมเวลา 13:30 น. 

รับรองการการประชุม ครั้งที่ 10 

เรื่องที่ 1 ติดตามความคบืหน้าโครงการวิจัยของภาควิชา 

คุณพิชามญช์ รายงานว่ามีโครงการวิจัยทั้งหมดของภาค  47 เรื่อง (Update ล่าสุดวันที่ 1/08/2567) 

 โดยจะมีแจ้งเตือนความคืบหน้าโครงการทาง email ให ้อ.เจ้าของโครงการวิจัยทราบล่วงหน้า ภายใน 1 เดือนน้ี 

เกี่ยวกับกับทุนวิจัยของ อ.ปณภัฏ และล่วงหน้า 3 เดือน เกี่ยวกับ IRB ของ อ.วัฒนาและอ.รุจภพ ส่วน อ.ฉันทชา 

เกี่ยวกับทุนวิจัย ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนช่วงปลายเดือนสิงหาคมน้ี 

เรื่องที่ 2 ติดตามข้อมูลของอาจารย์แต่ละท่านใน MUREX 

คุณนิศานาถ รายงานว่า อ.ปณภัฏ ได้กรอกข้อมูลในระบบ MUREX  เสรจ็แล้ว ส่วน อ.นราวุฒิ และ อ.

สรชัย มีกรอกข้อมูลบ้างบางส่วน แต่ยังไม่สมบูรณ์ ส่วน อ.ท่านอ่ืนยังไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ ดังน้ัน อ.นราวุฒิ 

มอบหมายให้คณุนิศานาถทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้อาจารย์เข้าไปกรอกข้อมูลในระบบ MUREX  



เรื่องที่ 3 การอบรม “การใช้ AI Chatbot อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการศึกษา การวิจัย และการบริการ” 

กำหนดการจัดในวันที่ 23 ก.ย. 2567 เวลา 9.00-16.00 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 619 ช้ัน 6  

อาคารศรีสวรินทิรา โดยวิทยากร รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 

 มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งหมด 37 คน เป�นนักศึกษา 1 คน  อ.นราวุฒิ มอบหมายให้ คุณนิศานาถ ดำเนินการ

เขียนโครงการ และประชาสมัพันธ์ภายนอกภาควิชาเพ่ิมเติม อาจเป�นการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ edoc  

เรื่องที่ 4 ความคืบหนา้บอรด์ประชาสัมพนัธ์หนา้ภาควิชา 

 อยู่ระหว่างการออกแบบและสำรวจอุปกรณ์ที่ต้องซื้อเพ่ิมเติม มาใช้ในจัดบอร์ด ดำเนินการโดยคุณ

พิชามญช์ และคุณนิศานาถ 

เรื่องที่ 5 ความคืบหนา้เรื่องผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดความอ้วนบริษทัของเพื่อนคณุกิตต์ิชญาห ์

 ยังไม่มีความคืบหน้าเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียด ทางบริษัทมีท่าทีอาจจะไม่สนใจในการทำวิจัยแล้ว 

อาจจะต้องหาแนวร่วมกับบริษัทอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 

เรื่องที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

เรือ่งปรบัเกณฑค์ะแนนประเมนิผลปฏบิตังิาน  มอบหมาย อ.นราวุฒ ินําเสนอเขา้ทีป่ระชุม

คณะกรรมการบรหิารภาค โดยนําผลงานวจิยัทีอ่ยูใ่น AXiiS และ SDGs มารว่มพจิารณาเพิม่ สาํหรบัเกณฑ์

การประเมนิคะแนนของอาจารยแ์ละผูช้ว่ยอาจารย ์และมอบหมายใหคุ้ณวงศส์ถติย ์ปรบัปรุงฐานขอ้มลูที่

เกีย่วกบัผลงานวจิยัภาควชิา โดยเพิม่ชอ่งในฐานขอ้มลูวา่ผลงานวจิยัทีต่พีมิพอ์ยูใ่น AxiiS หรอื SDGs ดา้น

ใด  

 

 

 

ป�ดการประชมุเวลา 14:00 น. 

 

บันทึกการประชุม 

วงศ์สถิตย์ จินดาศรี 


